

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงพยาบาลท่าเรือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	มาตรการ/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ยุทธศาสตร์ ๑ สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต	๑.ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลாதางสังคมเพื่อต้านการทุจริต	๑.ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต(Zero Tolerance)” ประจำปี ๒๕๖๕ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล	ผู้บริหาร,คณะกรรมการบริหาร,หัวหน้ากลุ่มงาน,หัวหน้างาน	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
	๒.ประยุกต์ประมวลจริยธรรมข้าราชการไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือต่อต้านการทุจริต	๒.การขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการไปสู่การปฏิบัติ	ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้ความเข้าใจและถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ยุทธศาสตร์ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย	๑.มาตรการเสริมสร้างและป้องกันการทุจริต	๑.จัดอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้มีวินัยคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลท่าเรือประจำปี ๒๕๖๕	ผู้เข้าอบรมมีความรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรมทั้งหมด ผู้เข้าอบรมได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงาน, หัวหน้างาน,เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่พัสดุ	กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์	มาตรการ/แผนงาน/โครงการ	ตัวชี้วัด/เป้าหมาย	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p style="text-align: center;">ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบการป้องกันการ ปราบปรามการทุจริตเชิงรุก</p>		<p>๒.จัดอบรมโครงการปฐมนิเทศ เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<p>เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ หรือ เจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานใหม่ ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง ปี ๒๕๖๕ เจ้าหน้าที่ที่เข้ารับการ อบรมมีความรู้ความเข้าใจ ใน เรื่องวินัยในการปฏิบัติราชการ และเข้าใจมาตรการเสริมสร้าง และป้องกันการปราบปราม ทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน</p>	<p style="text-align: center;">คณะกรรมการHRD</p>
	<p>๑.การตรวจสอบภายใน</p>	<p>๑.จัดทำแผนตรวจสอบภายใน ๑๐๐%</p>	<p>หน่วยงานในสังกัดได้รับการ ตรวจสอบภายใน ๑๐๐%</p>	<p style="text-align: center;">กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป</p>
	<p>๒.เพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน ป้องกันการทุจริต</p>	<p>๒.การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕</p>	<p>โรงพยาบาลท่าโรงช้างได้ คะแนนคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๕ คะแนน</p>	<p style="text-align: center;">ศูนย์คุณภาพ</p>